



# ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๐๔/ ๑๓๖

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ**  
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.  
เห็นชอบ/อนุมัติ)



กระทรวงพลังงาน  
ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี  
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECI อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๒๙๒๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพลังงานเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อการขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECI อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อการขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECI อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้ทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว จากเดิมได้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ วงเงิน ๒๒,๙๓๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากวงเงินตามสัญญา จำนวน ๖,๕๐๓,๖๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นภายในกรอบวงเงิน ๒๙,๔๒๒,๖๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากมิได้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกับค่าบริการส่วนกลางในรายการดังกล่าว และในระหว่างการก่อสร้างสนามทดสอบฯ มีฝนตกน้ำไหลเข้าพื้นที่ทำให้น้ำขังในพื้นที่ก่อสร้างเป็นปริมาณมากที่รอการระบายตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบการสัญจรของฝูงช้างป่าจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติโดยรอบสนามทดสอบ จึงจำเป็นต้องเช่าพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา โดยสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินงบประมาณตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ขอให้กรมวิทยาศาสตร์บริการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๐ ๖๑๐๓ โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuchjaree\_n@energy.go.th